

Số: 788 /BVĐKKVTĐ-TCCB

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2022

V/v nhu cầu tuyển dụng điều dưỡng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

ĐẾN Số: 1129
Ngày: 29 / 6 / 2022

Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Chuyên: 1. LRV

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức là bệnh viện hạng hai trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo Quyết định số 6784/QĐ-UB-VX ngày 10/11/1999 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; với quy mô hiện tại 700 giường bệnh, 24 khoa lâm sàng, 05 khoa cận lâm sàng, 09 phòng chức năng, số lượng nhân viên đang công tác tại Bệnh viện hơn 720 nhân viên.

Trải qua hơn 22 năm ổn định và phát triển, Bệnh viện đã đạt được một số thành tựu nhất định cả về chuyên môn và xây dựng niềm tin ở người dân. Hiện nay, hàng ngày Bệnh viện khám và điều trị ngoại trú trên 2.500 lượt người, điều trị nội trú trên 700 người. Bệnh viện hợp tác với các bệnh viện đầu ngành trong thành phố trong công tác khám chữa bệnh, đồng thời là nơi thực tập của sinh viên các trường Y, Dược.

Từ năm 2008, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch là Bệnh viện trung tâm của Cụm y tế cửa ngõ Đông Bắc thành phố với 1.000 giường bệnh nội trú. Theo Đề án quy hoạch tổng thể của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức là một trong 4 bệnh viện cửa ngõ thành phố, chịu trách nhiệm điều trị cho người dân trong khu vực và các tỉnh lân cận, góp phần giảm tải cho các bệnh viện trung tâm thành phố. Tháng 11 năm 2021, dự án xây dựng mới Bệnh viện 1000 giường đã được khởi công trong khuôn viên của Bệnh viện và sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2025.

Để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh khi đưa Bệnh viện mới xây dựng vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã xây dựng Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2022-2027, trong đó xác định, đội ngũ Điều dưỡng đóng vai trò quan trọng, góp phần to lớn vào sự thành công trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

Qua tìm hiểu, Bệnh viện chúng tôi biết được Trường Đại học Y Dược Cần Thơ là một trong những cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng khối ngành sức khỏe. Vì vậy, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức kính đề nghị Quý Trường hỗ trợ giới thiệu sinh viên hệ chính quy, trình độ chuyên môn Cao đẳng và Đại học chuyên ngành điều dưỡng, chuẩn bị tốt nghiệp ứng tuyển vào vị trí Điều dưỡng chăm sóc các khoa lâm sàng. Số lượng cần tuyển là 20 điều dưỡng.

Các ứng viên sẽ nộp Hồ sơ xin việc trực tuyến qua Website: www.benhvienkhuvuctheduc.vn và khi gia nhập vào đội ngũ nhân viên của Bệnh viện, thu nhập được hưởng thực hiện theo chính sách thu hút lao động của Bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức kính đề nghị Trường Đại học Y Dược Cần Thơ xem xét, giúp đỡ và tạo điều kiện giới thiệu điều dưỡng cho Bệnh viện. Sự quan tâm của Quý trường là niềm vinh dự to lớn đối với Bệnh viện chúng tôi.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.



GIÁM ĐỐC

TS.BS. Cao Tấn Phước